
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕๖๓ 

วันที ่ ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม จำนวน    ๒๒    คน    รายนาม ดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 
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๒๕ 

นายวิโรจน์        โชติกลาง 

นายวิทูร           รัตนนิชาญ 

นายเนตร          พรมเรนท์ 

นายจำนงค์        ถังกระโทก 

นางไข่ขวัญ        สภุัทโรบล 

นายเวทย์          แว่นกลาง 

นายจิรพัฒน์        กริ่งกลาง 

นายบัณฑิต       นนทผ่องศรี 

นายปริญญา      เถื่อนกลาง 

นายสิทธิชัย       ฉนำกลาง 

นายกิติภูมิ        กฤตยามนตรี 

นายสายัน        อ่อนดี 

นางอรุณ         เจริญวงศ์ 

นายสมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

นางขนิษฐา     ชุติภัควัต 

นายพนัส       ด้อมกลาง 

นายสด         โรงกลาง 

นายสมหมาย  โสนกลาง 

นายไชยพร    ชะม้ายกลาง 

นางสมหวัง    ศิริมาตย์ 

นางรวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

นายฉลอง      เฉียงกลาง 

นายประจักษ์  ขุดโพธิ์ 

นางสาวจงจินต์  โจกกลาง   

นายปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

เลขานุการสภาฯ 

วิโรจน์      โชติกลาง 

วิทูร         รัตนนิชาญ 

เนตร        พรมเรนท์ 

-ลา- 

ไข่ขวัญ      สุภัทโรบล 

เวทย์        แว่นกลาง 

จิรพัฒน์       กริ่งกลาง 

บัณฑิต      นนทผ่องศรี 

ปริญญา     เถื่อนกลาง 

สิทธิชัย      ฉนำกลาง 

-ลา- 

สายัน       อ่อนดี 

อรุณ        เจริญวงศ์ 

สมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

ขนิษฐา     ชุติภัควัต 

พนัส        ด้อมกลาง 

สด          โรงกลาง 

-ลา- 

ไชยพร     ชะม้ายกลาง 

สมหวัง     ศิริมาตย์ 

รวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

ฉลอง       เฉียงกลาง 

ประจักษ์   ขุดโพธิ์ 

จงจินต์     โจกกลาง   

ปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์ 



 
-๒- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน     ๑๙  คน      รายนาม ดังนี้ 
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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๑๘ 

๑๙ 

 

 
 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง 

นายชอบ  กลึงโพธิ์ 

นางสาวอรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

นางมานิดา   ธนาฒยนันต์ 

นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นายดนัย  วิชัยวัฒนา 

นางนพภา  ยอพันดุง 

นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง 

นายภณ  วงค์ธรรมะ 

นายเริงรุจ   สุขะตุงคะ 

นางณัฐรินีย์   ไชยโคตร 

นายทศพร  อยู่กิ่ม 

นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ 

นางสาวกาญจนา  แก้วพลกรัง 

นายฉลองชัย   เสนกลาง 

นางสาวกล่อมจิต  คาบงูเหลือม 

นายสมุห์   ปลั่งกลาง 

นายธนวัฒน์   ยันพิมาย 

นายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

เลขาฯนายก อบต.โตนด 

ผอ.กองคลัง 

ผอ.กองช่าง 

หัวหน้าสำนักปลัด 

รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 

จพง.ธุรการ 

นักวิชาการเกษตร 

จพง.ธุรการ 

นักทรัพยากรฯ 

นักวิชาการพัสดุ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

ผช.จพง.ปภ. 

คนงานทั่วไป 

คนงานทั่วไป 

คนงานทั่วไป 
 

สุรเทพ  ปั่นกลาง 

ชอบ  กลึงโพธิ์ 

อรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

มานิดา  ธนาฒยนันต์ 

ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

ดนัย   วิชัยวฒันา 

นภพา  ยอพันดุง 

ธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

กนกศรี  ศรีทองหลาง 

ภณ   วงค์ธรรมะ 

เริงรุจ   สุขะตุงคะ 

ณัฐรินีย์   ไชยโคตร 

ทศพร   อยู่กิ่ม 

ริสา  โปร่งสันเทียะ 

กาญจนา  แก้วพลกรัง 

ฉลองชัย   เสนกลาง 

กล่อมจิต  คาบงูเหลือม 

สมุห์   ปลั่งกลาง 

ธนวัฒน์   ยันพิมาย 

 
 
 
 
 



-๓- 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ  -จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
เลขานุการสภาฯ -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ วันนี้ มีท่านสมาชิกสภาฯ                   

เข้าประชุม ๒๑ ท่าน ครบองค์ประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน บัดนี้ที่ประชุมพร้อม
แล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ - เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โตนด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่าน  
นายก อบต.  สมาชิกฯ ได้รับทราบ ดังนี้ 

๑.แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนประชาสัมพันธ์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ 
๒.แจ้งสถานการณ์ภัยแล้ง อบต.โตนด ได้ดำเนินการสูบน้ำเข้าสระสะเดาเอน ตั้งแต่  วันที่ 
๑๔ ม.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก็น่าจะเพียงพอในการใช้ในตำบล ก็ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่ออกไปช่วยกันดูแลการสูบน้ำในแต่ละวัน การใช้งบประมาณในงานป้องกัน
ภัยแล้ง ในภาพรวมก็ยังดูน่าพอใช้ 
๓.โครงการศึกษาดูงานฯ กำหนดวันแล้ว ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓         
ณ จังหวัดอุบลราชธานี – จังหวัดมุกดาหาร  รายละเอียดกำหนดการจะส่งหนังสือให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  
๔.การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาตำบลโตนด โดยพร้อมเพรียงกันทุกวันพฤหัสบดี และสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ยังไม่ได้
สมัครจิตอาสา ก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ยื่นสมัครได้ทุกวันที่ ๑  - ๑๐ ของทุกเดือน        
ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง 
๕.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก็ได้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนฯ โครงการ
อุดหนุนต่างๆ ไปหลายรายการ เช่น ด้านภัยแล้ง , ถนนคอนกรีต ,การขอรับการสนับสนุน
ด้านพลังงานโซล่าเซลล์  เป็นต้น ก็ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  
๖.โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อบต. ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ 
๗.การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมเกือบครบแล้ว แต่ถ้าไม่สามารถใช้
งานได้ ก็โทรมาแจ้งให้ทราบด้วย จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้การ
ได้ ต่อไป 
 
 



-๔- 

๘.แจ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ เข้าร่วมกิจกรรมการการแข่งขันกีฬา      
ต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓   

มติที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ 
มตทิีป่ระชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง  
   ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ - เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดสมัย

 ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ -ลำดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภา อบต.แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
เลขานุการสภาฯ      -กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ 

ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำ
ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำ
เป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนด
วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ประธานสภาฯ  -กระผมขอนำปรึกษาต่อที่ประชุม ในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 
   พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป   
นายสายัญ อ่อนดี -กระผม นายสายัญ อ่อนดี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕  ขอเสนอจำนวนประชุมสามัญ ประจำปี  
 ส.อบต.ม.๕  ๒๕๖๓ จำนวน  ๔  สมัย  
 
 
 
 
 



-๕- 

     ผู้รับรอง 
 ๑. นายเวทย์  แว่นกลาง  ส.อบต. หมู่ ๒ 

๒. นายปริญญา  เถื่อนกลาง ส.อบต. หมู่ ๔ 
ประธานสภาฯ  -ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง หรือไม่ 
มติที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -สรุปมติที่ประชุม กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย 

-ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมเสนอกำหนดสมัยสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนด
สมัยประชุมสภาสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 

นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน - กระผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาฯ วันเริ่มประชุมสภาฯ และระยะเวลาของ 
ส.อบต. หมู่ ๖               สมัยประชุม ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้   
        กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๓ 
             ๑. สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑  - ๑๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  
         ๒. สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑  - ๑๕   พฤษภาคม ๒๕๖๓    มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
         ๓. สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑  - ๑๕   สิงหาคม ๒๕๖๓       มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
    ๔.สมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓      มีกำหนดไม่เกิน  ๑๕ วัน 
     ผู้รับรอง 
     ๑.นายพนัส   ด้อมกลาง  ส.อบต. หมู่  ๘ 
     ๒.นายสิทธิชัย  ฉนำกลาง  ส.อบต. หมู่  ๔ 
        กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 

๑. สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔  เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                   
มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 

       ผู้รับรอง 
 ๑.นางไข่ขวัญ  สุภัทโรบล  ส.อบต. หมู่ ๒ 

๒.นายสด   โรงกลาง  ส.อบต. หมู่ ๘ 
ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง หรือไม ่
มตทิี่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - สรุปมติที่ประชุม กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมจัดทำเป็นประกาศฯ
ให้รับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้ 

  กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญฯ  ประจำปี ๒๕๖๓ 
         ๑. สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๑  - ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓     มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  
                  ๒. สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑  - ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๓    มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
         ๓. สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑  - ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓       มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
    ๔.สมัยที่ ๔  เริ่มวันที่  ๑ – ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓      มีกำหนดไม่เกิน  ๑๕ วัน 
 
 



-๖- 

         กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 
๑.สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                     
มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน   

มตทิี่ประชุม  - รับทราบ 
 

พักรับประทานอาหาร   
 เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 ๓.๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น 
       ละอองจากการเผา  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  -ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต. ได้ยื่นเรื่องข้อบัญญัติตำบล ๑ เรื่อง ให้สภาฯ           
ได้พิจารณา เรียนเชิญท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก
ได้รับทราบ และเรียนเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อไป 

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ -กระผมขอชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
ปลัด อบต.  พ.ศ.๒๕๔๗  
   ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ 

   ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
   คณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ ๔๙  วรรคสาม ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ในระเบียบวาระนี้ กระผมได้ยื่นเรื่องข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟ 
นายก อบต. และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สภาฯได้พิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อ

พ่ีน้องประชาชน อีกทั้งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ความสะอาดของบ้านเมือง
และการปลอดภัยจากปัญหาฝุ่นละออง P.M. ๒.๕ ที่มาจากการเผาต่างๆ เช่น การเผาตอซัง
ข้าว การเผาอ้อย การเผาขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการเกิดปัญหาฝุ่น
ละออง P.M. ๒.๕ ที่เรามองไม่เห็น ตำบลโตนด ยังไม่เกิดปัญหา แต่ต้องมีการวางแผน
เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกัน 

 



-๗- 
 พิจารณา ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการ

เผา พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ 
ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงระเบียบ ขั้นตอนการพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯท่าน

ใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องอย่างอ่ืนหรือไม่ 
นายปริญญา เถื่อนกลาง -กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายปริญญา  เถื่อนกลาง สมาชิกสภา     
   ส.อบต.หมู่ ๔ หมู่ ๔ ขอเสนอความเห็นว่าให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษ

จากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น ซึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์
โดยตรง แก่พ่ีน้องทุกคนในตำบลของเรา เนื่องด้วยการได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น
ละออง P.M. .๒๕ ประชาชนได้รับผละกระทบจากปัญหานี้ และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านก็
ได้อ่านและศึกษารายละเอียดร่างข้อบัญญัติ แล้ว จึงได้นำมาพูดคุยปรึกษากันแล้ว เห็นควร
ว่าน่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติโดยเร็ว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแนวทางการป้องกัน
ปัญหาฝุ่นละออง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง และท่านสมาชิกสภาฯ ในที่
ประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่งมีความเห็นว่าให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ พิจารณาเป็นสามวาระ
รวดเดียว กระผมจึงขอเสนอความเห็นต่อท่านประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
ต่อไป ครับ 

ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านปริญญา เถื่อนกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ ได้เสนอ เรื่องต่อที่ประชุมให้การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เป็นสามวาระรวดเดียว และมีท่านสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งเห็นด้วยนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ แจ้งชื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

  ๑.นายเนตร       พรมเรนท์  ส.อบต.หมู่ ๑ 
    ๒.นางไข่ขวัญ      สุภัทโรบล  ส.อบต.หมู่ ๒ 

    ๓.นายเวทย์         แว่นกลาง  ส.อบต.หมู ๒ 

๔.นายจิรพัฒน์       กริ่งกลาง  ส.อบต.หมู่ ๓ 

๕.นายปริญญา      เถื่อนกลาง  ส.อบต.หมู่ ๔ 

๖.นายสิทธิชัย       ฉนำกลาง  ส.อบต.หมู่ ๔ 

๗.นายสายัน        อ่อนดี   ส.อบต.หมู่ ๕ 

๘.นายสมศักดิ์     ดอกทุเรียน  ส.อบต.หมู่ ๖ 

๙.นายพนัส       ด้อมกลาง  ส.อบต.หมู่ ๘ 

๑๐.นายสด         โรงกลาง  ส.อบต.หมู่ ๘ 

๑๑.นายไชยพร    ชม้ายกลาง  ส.อบต.หมู่ ๙ 

๑๒.นายฉลอง      เฉียงกลาง  ส.อบต.หมู่ ๑๑ 

๑๓.นายประจักษ์   ขุดโพธิ์  ส.อบต.หมู่ ๑๑ 

๑๔.นางสาวจงจินต์  โจกกลาง  ส.อบต.หมู่ ๑๒ 

 

 



-๘- 
 -สรุปได้ว่ามีผู้เสนอให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เป็นสามวาระรวดเดียว จำนวน  

๑๔  ท่าน เป็นไปตามระเบียบฯ การประชุม ในลำดับต่อไปจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลง
มติว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

 -ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เป็นสามวาระรวดเดียว 
กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม -มีมติ อนุมัติ  จำนวน  ๒๐  เสียง 
ประธานสภาฯ -ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เป็นสามวาระรวดเดียว 

กรุณาลงมติ 
มตทิี่ประชุม - ไม่มี และงดออกเสียง  ๑ เสียง  (นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ - สรุปที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เป็นสามวาระรวดเดียว 
 -ในลำดับต่อไป ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้เสนอเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล     

เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระต่อไป 
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสุรเทพ  
 นายก อบต. ปั่นกลาง นายก อบต. ขอเสนอเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม

มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากในปัจจุบันตำบลของเรา
ยังไม่ได้ประกาศใช้และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมวางแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละออง 
ซึ่งมีความจำเป็นและส่งผลกระทบถึงพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้านโดยตรง และยังมีนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติตำบล เพ่ือดูแลและ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีเหตุผลความ
จำเป็นที่จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น
ละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติ  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม) 

ประธานสภาฯ  -ตามที่ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม
มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด
จะขออภิปรายทั่วไปก่อนที่จะมีการลงมติ ในวาระท่ี ๑ ขอเชิญ 

นายเนตร  พรมเรนท ์ -กระผมขออภิปรายทั่วไป ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น 
  ส.อบต. หมู่ ๑ ละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ กล่าวคือ จากการได้ศึกษาดูแล้ว  
  -เห็นว่าเนื้อหา การปฏิบัติ การบังคับใช้ การกำหนดโทษ ในเรื่องต่าง ๆ มีความเหมาะสมดี  

ถูกต้อง ในเรื่องทางวิชาการ แต่ถ้าสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว จะสามารถบังคับใช้กับพ่ี
น้องประชาชนได้มากน้อยเพียงไร สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่ ก็คงให้ฝ่ายผู้บริหาร
เป็นผู้ดำเนินการบังคับใช้ต่อไป 

นางไข่ขวัญ สุภัทโรบล  -ดิฉันเห็นด้วยว่าร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่น 

ส.อบต. หมู่ ๒ ละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยทั่วไปนั้น มีหลักการที่ดี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ

ที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๒.๕ ได้อย่าง

ประสิทธิภาพ และต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แกป่ระชาชนต้อง ต่อไป 



-๙- 

นางรวยรินทร์ สุพรรณกลาง –ดิฉันเห็นด้วยว่าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจาก 

ส.อบต.ม.๑๐ การเผา พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นมาตรการที่ดีเพราะมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของประชาชน ซึ่งมาจากการเผา เช่น การเผาขยะมูลฝอย การเผาตอซั งข้าว 

การเผาอ้อย การเผาถ่าน เป็นต้น ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมาก  

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ในลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติ ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจาก

ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑  รับหลักการ 

วาระท่ี ๑  รับหลักการ 

 -ที่ประชุมท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง  การ

ควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓  กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม -มี มติรับหลักการ  จำนวน  ๒๐  เสียง 

ประธานสภาฯ -ที่ประชุมท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม

มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม -ไม่มี และงดออกเสียง  ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ -ในลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ในวาระท่ี ๒ แปรญัตติ 

 วาระท่ี ๒  การแปรญัตติ 

 -การพิจารณาในวาระที่ ๒  นี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย

ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาทุกท่าน รับทราบ 

มตทิี่ประชุม  -รับทราบ 

ประธานสภาฯ -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม

มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญทุกท่าน 

มตทิี่ประชุม -ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควัน

ไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ -ในการประชุมพิจารราวาระที่ ๒ แปรญัตติ ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอ 

แปรญัตติ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ในวาระท่ี ๓  การลงมติ 

 วาระท่ี ๓  การลงมติ 

 -การประชุมในวาระที่ ๓ การลงมติ จะไม่มีการอภิปรายและในการพิจารณาให้ที่ประชุม

สภาฯ ลงมติว่าจะให้ร่างข้อบัญญัติตำบล ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล หรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  -รับทราบ 

 



-๑๐- 

ประธานสภาฯ -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม

มลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓  กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม -มี มติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  จำนวน  ๒๐  เสียง 

ประธานสภาฯ -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การ

ควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓   กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม -ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุมมีมติ เอกฉันท์ ๒๐ เสียง ให้ตราร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษ

จากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓   เป็นข้อบัญญัติตำบล และเมื่อเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการพิจารณาของสภาฯ ไปแล้ว ก็จะได้นำข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษ

จากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอต่อนายอำเภอโนนสูง เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล ต่อไป  

มตทิี่ประชุม -รับทราบ 

 ๓.๓ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๓) ประจำปี ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ -ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ 
ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติจากสภาฯ เพ่ือนำไปปฏิบัติให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ขอเชิญท่าน นายก อบต.ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจาณาต่อไป  

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายสุรเทพ ปั่นกลาง นายก       
นายกอบต.  อบต.ตามที่ได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สภาฯได้พิจารณาเนื่องจากในการ
นำนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัตินั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

น.ส.ริสา โปร่งสันเทียะ -อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปก 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
นายสุรเทพ ปั่นกลาง -ซึ่งในร่างแผนฯ ฉบับนี้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการ เป็นยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ 
นายก อบต. ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แผนงานรักษาความสงบภายใน  เป็นโครงการเร่งด่วนใน

การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  ดังนั้นจึงจำเป็นที่กระผมจะต้องนำเสนอต่อสภาฯ 
เพ่ือให้ได้มีการพิจารณา เห็นชอบและประกาศใช้ เพ่ือนำไปปฏิบัติต่อไป กระผมจึงขอ
นำเสนอร่างแผนดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายวาระประชุม)      

 
 



-๑๑- 
 
ประธานสภาฯ      -ตามท่ีท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ   
   ให้สภาฯได้รับทราบไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายในประเด็นใดหรือไม่ 
มติที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ในลำดับต่อไป จะให้ที่ประชุมได้ลงมติในการพิจารณาว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) 
ประจำปี ๒๕๖๓  

 -ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๓  กรุณาลงมติ 

มติที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบ  จำนวน  ๒๐ เสียง  
ประธานสภาฯ -ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ -๒๕๖๕) แก้ไข

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๓  กรุณาลงมติ 
มติที่ประชุม -ไม่มี  และงดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ -ในระเบียบนี้ ขอแจ้งว่ามีรถดินวิ่งในหมู่บ้าน มีการขออนุญาตหรือไม่  
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ปกติก็จะมีแจ้งทุกราย แต่ก็ขอตรวจสอบก่อน แล้วก็จะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของรถทราบ 
นายก อบต. ต่อไปและเนื่องด้วยช่วงหน้าแล้ง เกิดปัญหาฝุ่นละออง 
 -โครงการคลองสวยน้ำใส ก็จะดำเนินการลอกเหมืองเพ่ือรอน้ำไหลผ่านได้  ซึ่งมีโครงการ

รองรับแล้ว เตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินโครงการ ต่อไป 
 -หมู่ที่ ๓  มีปัญหาเรื่องน้ำ ก็เป็นปัญหาสำคัญ ต้องวางแผนเพ่ือดำเนินการจัดหาน้ำเข้าสระ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ 
นายเนตร  พรมเรนท์ -สอบถามเรื่อง การสร้างทางหลวง อยากให้มีการเสนอทำสะพานข้ามถนน  พอจะเป็นไปได้ 
ส.อบต.ม.๑ หรือไม่ เนื่องจากการสัญจรข้ามถนนลำบากมาก ประชาชนฝากสอบถามมา  
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ที่ผ่านมา ก็มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับอำเภอ  มีการประชุมปรึกษา    
นายก อบต.  หรือหากันแล้วคงจะมีแนวทางแก้ไข ต่อไป 
 -จากงานกีฬา อบต. ที่ผ่านมา มีนักกีฬาและสมาชิกสภาฯ  ได้เกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรงมาก   
.  ก็ได้ไปเยี่ยมแล้ว และฝากสมาชิกสภาฯ เข้าไปเยี่ยมอีกครั้ง  เป็นอย่างไรขอให้แจ้งให้คณะ

ผู้บริหารทราบด้วย  
นายชอบ  กลึงโพธิ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่วมเปิดงานวัดบ้านด่านทองหลาง ในวันที่ ๒๒  
รองนายก อบต. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนซองเชิญจะแจกจ่ายให้อีกครั้ง แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน 
นายปริญญา  เถื่อนกลาง - สอบถามว่า มีงบประมาณเพียงพอในการวางท่อหรือยัง กลัวจะเข้าหน้าฝนจะไม่สามารถ 
ส.อบต.ม.๔ ดำเนินการได้ทัน 



-๑๒- 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง -มีงบประมาณซ่อมแซม จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝน ของหมู่ที่ ๑,๙ ที่ทางน้ำขัง  
นายก อบต. ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เช่นกัน 
ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
มติที่ประชุม -ไม่มี  
ประธานสภาฯ -การประชุมสภาฯ ในวันนี้สำเร็จไปด้วยดี ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านและผู้ที่เข้า     

ร่วมทุกท่านประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกนั 
 
ปิดประชุม   เวลา  ๑๕.๐๐ น.     
                 

     -ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ-์  ผู้บันทึกการประชุม 
                  (นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             -สายัน   อ่อนดี- 
                      (นายสายัน   อ่อนดี) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๕   

     -เวทย์   แว่นกลาง- 
   (นายเวทย์   แว่นกลาง) 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๒ 

         -ประจักษ์    ขุดโพธิ์- 
                     (นายประจักษ์    ขุดโพธิ์) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๑๑ 
 
 
         รับรองรายงานการประชุม 
                        
             -วโิรจน์  โชติกลาง- 
          (นายวิโรจน ์ โชติกลาง)   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 


